

สารจากบรรณาธิการ

วารสารฉบับที่สามของปีนี้ บ่งบอกว่าเวลาช่างผ่านไปรวดเร็วเหลือเกิน ใกล้สิ้นปีเข้าไปทุกทีแล้ว ฉบับนี้ก็จะเป็นฉบับสิ้นปี 2557

การดำเนินงานของวารสารสภาการพยาบาลในช่วงนี้ยังเป็นการใช้ระบบ online ร่วมกับการส่งผลงานเข้ามาเพื่อรับการตีพิมพ์ทาง Email ทั้งนี้ขึ้นกับความถนัดของแต่ละท่าน ในการนี้ขอเชิญชวนให้ท่านสมาชิกทดลองใช้ทาง online เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและสามารถติดตามความก้าวหน้าของผลการส่งบทความโดยใช้ระบบ online ได้ อย่างไรก็ตามการใช้ในช่วงแรก ๆ อาจประสบปัญหาบ้างเนื่องจากความไม่คุ้นเคย ขอให้ท่านสมาชิกอดทนสักนิดนะคะเพื่อให้การทำงานเป็นระบบมากขึ้น

ประเด็นปัญหาที่มักพบในช่วงนี้จากการที่มีผู้ส่งบทความเข้ามาคือ ท่านสมาชิกไม่ปฏิบัติตามระเบียบของการส่งบทความของวารสารสภาการพยาบาล เช่น ไม่ Run หน้า ขนาดตัวอักษรไม่เป็นไปตามที่กำหนด การอ้างอิงไม่ถูกต้อง การเว้นระหว่างบรรทัดไม่ถูกต้อง เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ ทางบรรณาธิการจำเป็นต้องส่งกลับคืนเพื่อให้ทำการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึงส่งกลับเข้ามาใหม่ซึ่งทำให้ต้องเสียเวลาออกไปอีก จึงขอเรียนว่าก่อนที่จะลงมือเขียนขอให้ศึกษาคำแนะนำการเตรียมต้นฉบับให้เข้าใจเสียก่อนแล้วจึงเริ่มเขียนโดยปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้ไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ของท่านสมาชิกเองที่จะไม่ต้องเสียเวลาในภายหลังเพื่อให้กระบวนการพิจารณาต้นฉบับเร็วขึ้นค่ะ

วารสารฉบับนี้เนื้อหาจะค่อนข้างหนักในเรื่องของสถิติศาสตร์ดังจะเห็นได้ว่ามีงานวิจัยเกี่ยวกับการสนับสนุนของสามีในระหว่างคลอดต่อความเครียดและความเจ็บปวดระหว่างคลอด ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจของหญิงหลังคลอดที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียว หรือพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเขตชุมชนชานเมือง และการสื่อสารของมารดากับบุตรสาวต่อความเสี่ยงและการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานและความสามารถในการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ ไม่เพียงงานวิจัยที่เกี่ยวกับด้านสถิติศาสตร์เท่านั้น ยังมีงานวิจัยที่น่าสนใจในผู้ป่วยวิกฤติ เช่น ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการทำหน้าที่ผดุงปกติของอวัยวะหลายระบบในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด ผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดในระยะฟื้นฟูสุขภาพ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในผู้สูงอายุที่ต้องการการพึ่งพา และต้นทุนการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งในเด็กแบบประคับประคอง ล้วนน่าสนใจทั้งสิ้น ขอให้ท่านสมาชิกเลือกอ่านได้ตามความสนใจ แล้วพบกันใหม่ค่ะ

รศ.ดร. สายพิน เกษมกิจวัฒนา
บรรณาธิการ